

Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác

Ngày 6-1-2025, tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP. Nha Trang) diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường với Trường Đại học Nha Trang.



Đại diện 2 trường ký kết hợp tác.

Theo đó, Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức các hoạt động đón tiếp học sinh và giáo viên của Trường THPT Hoàng Văn Thụ đến tham quan thực tế, học tập, trải nghiệm, định hướng ngành nghề và tư vấn tuyển sinh; hỗ trợ chuyên gia và cơ sở vật chất trong nguồn lực của mình cho giáo viên, học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ nghiên cứu khoa học để tham gia đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm; cấp quyền sử dụng nguồn tài liệu của Trường Đại học Nha Trang (cả sách, tài liệu in và thư viện số của nhà trường) để giáo viên và học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho giáo viên và học sinh của Trường THPT Hoàng Văn Thụ tiếp cận các trang thiết bị hiện có nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; phối hợp tổ chức trao đổi, tập huấn chia sẻ các nội dung chuyên môn giữa giáo viên trường THPT với đội ngũ giảng viên có cùng chuyên môn của Trường Đại học Nha Trang.



Đại diện Trường Đại học Nha Trang (bên trái) trao tặng tài trợ cho Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Về phía Trường THPT Hoàng Văn Thụ, nhà trường sẽ tổ chức các đoàn giáo viên và học sinh đến tham quan thực tế, học tập, trải nghiệm, định hướng ngành nghề tại Trường Đại học Nha Trang; phối hợp với Trường Đại học Nha Trang để tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và sự hỗ trợ chuyên gia trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cuộc thi khoa học kỹ thuật; tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên khai thác và sử dụng hiệu quả thư viện số của Trường Đại học Nha Trang; phối hợp, hỗ trợ với Trường Đại học Nha Trang tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và phục vụ cộng đồng.



Học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ tham gia giao lưu tìm hiểu các thông tin về Trường Đại học Nha Trang.

Buổi lễ ký kết đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường Đại học Nha Trang, qua đó nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của 2 bên trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo môi trường cho học sinh tiếp xúc, tham quan, tìm hiểu môi trường đại học, các ngành nghề.



PGS-TS Tô Văn Phương - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nha Trang tư vấn về các ngành nghề cho học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ.



Quang cảnh buổi lễ.

Dịp này, Trường Đại học Nha Trang đã trao quà tài trợ cho Trường THPT Hoàng Văn Thụ là 5 chiếc máy điều hòa, tổng trị giá 85 triệu đồng; đồng thời, tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho học sinh về phương thức tuyển sinh, các ngành học, chất lượng đào tạo, học phí, các chính sách hỗ trợ sinh viên... của trường.